

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (JMART-W4) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก คือ วันที่ 30 กันยายน 2563 และครั้งต่อไปในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นั้น

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังต่อไปนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
2. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
3. วันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567
4. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ JMART-W4 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567-18 มิถุนายน 2567 (เนื่องจากวันที่ 25-26 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์)
5. การสิ้นสุดภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 09:00 น.-17:00 น. (เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ตรงกับวันหยุดจึงเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
7. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1.13582 หุ้น
8. ราคาการใช้สิทธิ 13.20649 บาทต่อหุ้น
9. ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท  
(<https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/stock-and-dividend/warrant-information>) โดยสามารถแจ้ง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุ ในข้อ 6 ข้างต้น

### สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-3088197, 02-308-8152, 02-3088068

## 10. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

10.1) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 09:00 น.-17:00 น.

10.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

10.3) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้องดำเนินการดังนี้

10.3.1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เลขบัญชี 135-472560-6 (โอนผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร) โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย หรือ

10.3.2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิใน

ครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ  
**เพิ่มทุน บมจ. เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์**” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่  
 สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็คด้วย หรือ

**หมายเหตุ** ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ **13 มิถุนายน 2567** และกรุณาส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ **13 มิถุนายน 2567**

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ง  
 ความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ  
 ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้  
 เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  
 บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 ในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่ง  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่  
 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้  
 ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป  
 เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง  
 โดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ  
 ไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- 10.4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม  
 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อ  
 หุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 10.5) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
  - 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนา  
 บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อ  
 สกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง  
 เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็น  
 ผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี)  
 สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์  
 อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อ  
 รับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6  
 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี  
 อำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี  
 อำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรอง  
 นิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสาร  
 หลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  
 สำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน  
 ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าว ข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะ ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม

- 10.6) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันทำการ ระหว่างเวลา 9:00 น. - 17:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



Jaymart group

แบบฟอร์มใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ "JMART-W4" (ครั้งสุดท้าย)

เลขที่.....

เรียน คณะกรรมการบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นความจำนง.....

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ")

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ใบต่างดาว/หนังสือ
นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อ นาย นาง นางสาว นิตินิตบุคคล
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต.รอก/ ซอย ถนน
แขวง/ตำบล เขต อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล สัญชาติ
อาชีพ วันเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/คค/ปป) (ค.ศ.) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย มีควมประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 "JMART-W4" ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.13582 หุ้น (กรณีมีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร เศษที่เหลือตัดทิ้งหลังจุดทศนิยมตัดทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Table with 4 columns: 1. กรณีถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ (เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ), 2. กรณีถือเป็นใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (เลขที่เอกสาร, วันที่, เลขที่สมาชิก), 3. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย), 4. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น), รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)).

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงควมประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก)

ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท... นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ในกรณีที่ไม่มียบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นสามัญ 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก "เอกสารเพิ่มเติมประกอบกรจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น" เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด จะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย
[ ] แคนเชียร์เช็ค [ ] เช็คบุคคล [ ] ดราฟท์
เลขที่เช็ค..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....

ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้ลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย

[ ] เงินโอนเข้าบัญชี "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" เลขที่บัญชี 135-472560-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้พร้อมกันนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญข้างต้นนี้ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นำสำเนาใบนำฝาก (Pay-in Slip) การชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิดังกล่าว มาถึงตัวและรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือ เช็ค/ดราฟท์ที่ตัวแทนธนาคารที่จัดส่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ JMART-W4

ลงชื่อ..... ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(.....)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ JMART-W4 (ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

เลขที่..... วันที่.....
ข้าพเจ้า..... ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น JMART-W4 จำนวน..... หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ..... หุ้น ในราคา 13.20649 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงิน..... บาท (.....บาท)
โดยชำระเป็น [ ] เงินโอน [ ] แคนเชียร์เช็ค [ ] เช็คบุคคล [ ] ดราฟท์
เลขที่เช็ค..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....

โดยหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ให้ดำเนินการ:
[ ] ฝากใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก..... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....
[ ] ฝากใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
[ ] ออกใบหุ้นในนามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ.....

ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
<b>BROKER</b>			
002 TISCO	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032 DAOLSEC	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 PI	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034 PST	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004 DBSV	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038 BYD	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 LHS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048 AIRA	บริษัทหลักทรัพย์ ไอซ่า จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 KKPS	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Kiathakin Phatra Securities Public Company Limited	050 ASL	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอส จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 CGS-CIMB	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB Securities (Thailand) COMPANY LIMITED	051 SBITO	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008 ASPS	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052 Z	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200 MST	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 KS	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211 UBS	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
013 KGI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213 AWS	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014 CNS	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานท์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES COMPANY LIMITED
015 KINGSFORD	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224 BLS	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016 TNS	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225 CLSA	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
019 YUANTA	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229 JPM	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022 TRINITY	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230 GLOBLEX	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 INVX	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	244 MACQ	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
026 UOBKHST	บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247 CS	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
027 RHBS	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248 KTX	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
029 KSS	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924 FSS	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 IVG	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	21 LIB	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
<b>SUB-BROKER</b>			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 CST	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.		
<b>CUSTODIAN</b>			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลังใต้ดิน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiathakin Phatra Bank Public Company Limited
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)		